



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 6

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นโยบายรัฐบาลใหม่ต้องใส่ใจปัญหาสังคม

โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อการเมืองเริ่มเห็นภาพพรรคที่จะเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลชัดเจนมากขึ้น เกมแห่งการแย่งเก้าอี้ เพื่อมาบริหารประเทศชาติให้เป็นไปในทิศทางที่สมมุติว่าออกประชาชนผู้เลือกตั้งเข้ามาทำงานเพื่อประชาชน

ผู้เขียนไม่ใคร่สนว่าพรรคใดจะบริหารประเทศ เพราะดูๆ ไปอาจไม่แตกต่างในภาวะแห่งความจริงใจต่อประเทศชาติมากนัก

การบริหารประเทศไม่ถนัดเหมือนบริหารบริษัทหรือพรรคการเมืองแคยกแรกแห่งการรวมตัวเงื่อนไขตัวแปร เกมแห่งกิเลสเริ่มชิงไหวชิงพริบ เหลี่ยมคูทางการเมืองถูกนำมาวางให้เห็นเขี้ยวแบบไม่เกรงใจความรู้สึกประชาชน การนำข้อต่อรองมาโถมใส่กัน ทั้งๆ ที่อยู่ในช่วงการไว้อาลัยแห่งชาติ แต่กาลเทศะชนบจารีตความเหมาะสมนักการเมืองหลายท่านทรมานใจไม่เป็น

ผู้เขียนให้ความสนใจปัญหาสังคม ซึ่งพรรคการเมืองพูดกันน้อยมาก อาจดูเป็นนามธรรมจับต้องยากสำคัญ การแย่งชิงกระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม แต่กระทรวงที่ถูกโละพรรคเล็ก พรรคน้อยดูแล เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งๆ ที่ 2 กระทรวงนี้สามารถสร้างบทบาทความสมดุลให้กับประเทศโดยภาพรวมยิ่ง

โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่หมักหมม จนแก้ยาก เช่น ปล้น จี้ ฆ่า ช่มชู้ เด็กผู้ใหญ่ฆ่ากันตายเป็นผักปลา ปัญหาโรคจิต ลูกฆ่าพ่อ เด็กถูกกระทำจากระบบเทคโนโลยี สถานที่โคจรเช่นสถานบันเทิง อาบอบนวด ที่ผู้ใหญ่สร้างหลอกกิเลสผู้ใหญ่และหลอกใจเด็ก มีดาษตีนทุกซอกมุมสังคมไทย ไม่นับยาเสพติดเป็นอมตะนิรันดร์กาล หวย บ่อน การพนัน สารพัดจะนำมาพุดคุยให้สลัดใจ กับอนาคตชาติ

ไม่ทราบพรรคการเมืองที่เตรียมเป็นรัฐบาล ท่านพร้อมรับมือดูแลปัญหาเหล่านี้ให้จริงจังและจริงใจหรือไม่ ทำไม้อศวินฆ่าชาวไม่เกิดแบบท่านประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อีกครั้ง ความแรงของการก้ารบบให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ไม่เกิด แต่ดูจะมีแต่สังคมอุดมปัญญา

ผู้เขียน วิงวอนให้พรรคร่วมรัฐบาลใหม่ยุคข้าวยากหมากแพง โปรดให้ความสำคัญ กับสังคมดังนี้

- 1.เลือกผู้ดูแลกระทรวงด้านสังคมให้ดูดี ประเภท ประวัติชู้โขง ครอบครัแตกสลาย ไม่เคยใส่ใจปัญหาสังคม บทบาทอยู่แค่บ้ำอำนาจ ลาก ยศ สรรเสริญ ไม่ติดดิน อย่าเลือกเด็ดขาด
- 2.ต้องรีบแปลงสร้างสังคมอุดมปัญญา เช่นปราบยาเสพติด สะสางปัญหาอาชญากรรมเด็ดขาด จัดการ

แหล่งอบายมุขทุกรูปแบบ สร้างโครงการเกี่ยวกับการสร้างความสุขในสังคมให้มากขึ้น ดูแลสภาพแวดล้อมในสังคมให้มีคุณภาพ ใส่ใจต่อวัยรุ่นในช่วงอายุ 12-24 ปี ให้มากที่สุด

3.จัดระเบียบวาระแห่งชาติกับการจัดการเรื่อง คน สังคม ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน เป็นภาพเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงเป็นจิตสำนึกที่ใคร่ถวิลหาสังคมที่มั่นคงและพอเพียง พอใจในการดำรงตน โดยมีความขยัน สร้างสมทั้งทุนทรัพย์ และทุนทางสังคมคือคุณภาพคนให้ดำรงอย่างมั่นคง

4.ขอความร่วมมือกับวัด บ้าน โรงเรียน ถือเป็นกลุ่มสังคมที่ต้องใช้เวลา 4 ปีนี้สร้างหลักประกันสังคม อันทรงคุณค่าอย่างมีเป้าหมายคือ ลดอาชญากรรม เยาวชนเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพ ยาเสพติดหมดไป

ผู้ใหญ่มีจิตสำนึกต่อการดำรงตนเพื่อคนรุ่นหลัง

สังคมไทย ไม่ใช่เศรษฐกิจดี แต่สังคมมีปัญหา ทำให้พัฒนาไม่ยั่งยืน ที่บรรลัยวายวอดมาเรื่อย เพราะผู้ใหญ่ไร้จิตสำนึก ขาดทัศนคติความจริงใจต่อการแก้ปัญหา อยากเห็นรัฐมนตรีมีดี (ไม่ใช่ปากดี) ทำงานตรง เข้มแข็ง กล้าหาญ ฟาดฟันปัญหา ประสานพลังตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรี ส.ส. ช่วยกันสมานฉันท์แก้ปัญหา ทำให้อาชญากรรม เป็นศูนย์แบบประเทศภูฏานได้หรือไม่

ทำงานให้บ้านเมือง ถวายองค์พระเจ้าอยู่หัว อย่าลืมคำปฏิญาณต่อพระพักตร์พระองค์ท่านว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขอให้ตั้งเป้าหมายว่าจะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย ต่อคนไทย โอกาสในการสร้างสังคมเป็นของท่านที่บอกเป็นพลังประชาชน...โอกาสมาไม่บ่อย....อย่าทิ้งโอกาสนี้

ทำความดีให้สังคม

หน้า 6